



67 ปี **มศว**
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที 2-8 เดือนกันยายน หน้า 18 มูลค่าข่าว 107,555.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



การศึกษา

กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากกว่าครึ่งศตวรรษ หลังมหาวิทยาลัยไทยเริ่มนำระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามาใช้ตั้งแต่ปี 2504 จากนั้นมีการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกรูปแบบการคัดเลือกครั้งแล้วครั้งเล่ามาจนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ และแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหานั้น แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดปัญหาหนึ่งก็ว่าได้

สำหรับระบบ "เอ็นทรานซ์" อย่างเป็นทางการ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2516 เป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่าเป็นระบบที่ตัดสินชีวิตการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเด็ก โดยเปิดรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า โดยให้สิทธิเลือกคณะ/ สาขา/ มหาวิทยาลัย ได้ 6 อันดับ ต่อมาลดเหลือ 4 อันดับ โดยนักเรียนจะสอบได้เพียงครั้งเดียว และไม่โอกาสสู่คะแนน ต้องไปลุ้นกันในวันประกาศผลสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

ซึ่งระบบนี้ทำให้เด็กเครียด เพราะหากไม่สบาย หรือเกิดอุบัติเหตุในวันสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในทันที ทำให้เอ็นทรานซ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นระบบที่ตัดสินชีวิตเด็กทั้งชีวิตโดยการสอบเพียงครั้งเดียว

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงหารือร่วมกัน และนำไปสู่การปรับรูปแบบในปี 2542 และเรียก "เอ็นทรานซ์ระบบใหม่" โดยเปิดโอกาสให้สอบได้ 2 รอบ ใช้อันดับประกอบ 2 ส่วนหลักๆ คือ ผลการเรียนตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมปลาย หรือ GPAX มีค่าน้ำหนัก 10% และจะเพิ่มขึ้นในปีต่อไป และผลการสอบวิชาหลัก และวิชาเฉพาะ มีค่าน้ำหนัก 90% ซึ่งจัดสอบปีละ 2 ครั้ง แล้วเลือกคะแนนครั้งที่สูงที่สุดมาประมวลผล แต่หลังจากใช้ไปไม่นาน ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบดังกล่าวทำให้นักเรียนเครียด เพราะต้องสอบถึง 2 ครั้ง และโรงเรียนต้องเร่งสอนในห้วงให้จบเร็วขึ้น ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งทิ้งโรงเรียนไปกวาดวิชา เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด

ซึ่งเป็นการเร่งให้เด็กเริ่มกวาดวิชาตั้งแต่ชั้น ม.4!!

แอดมิสชันส์...สู่ 'เคลียร์เฮาส์' ดัดหลังมหา'ลัย(แหกคอก)รับตรง!!

เื่อเอ็นทรานซ์ระบบใหม่ ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้อย่างที่หวัง ทปอ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะนั้น จึงนั่งถกกันอีกครั้ง จนเป็นที่มาของการปรับใหญ่ในปี 2549 โดย "ยกเลิก" เอ็นทรานซ์ระบบใหม่ และเปลี่ยนเป็น "แอดมิสชันส์" หรือระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ โดยยังคงใช้ GPAX เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนในห้อง

แต่ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานการให้เกรดของแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน ที่สำคัญ ไม่ได้ช่วยให้การกวาดวิชาลดน้อยลง

ทำให้ ทปอ. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศษ.)



ต้องปรับรูปแบบแอดมิสชันส์ ซึ่งเป็นการ "ปรับเล็ก" อีกหลายรอบ...

แต่ดูเหมือนแอดมิสชันส์ยังไม่สามารถตอบ โจทย์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการนิสิตนักศึกษา ที่หลากหลายตามปรัชญาของแต่ละแห่ง จนทำให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น "ข้ออ้าง" ในการเปิด "รับตรง" ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยเองมากมาย

เด็กไทยจึงต้องวิ่งรอกสอบ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง และสร้างความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา

โดยเฉพาะ "คนรวย" ก็ยังมีโอกาสสมัครสอบได้มากกว่า ขณะที่ "คนจน" มีโอกาสน้อยกว่าอยู่ดี!!

เื่อแอดมิสชันส์ไม่ตอบโจทย์ ล่าสุด ศษ. ได้หารือกับ ทปอ. อีกครั้ง หลัง "พล.อ.ดาว พงษ์ รัตนสุวรรณ" รัฐมนตรีว่าการ ศษ. เปรยถึงปัญหานี้หลายครั้ง ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะยกเลิกแอดมิสชันส์ โดยจะใช้เป็นปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2560 และจะเริ่มใช้ระบบ "สอบตรงร่วม" หรือ "เคลียร์เฮาส์" ในปีการศึกษา 2561 ระบบใหม่จะจัดช่วงเวลาการสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา หลังเรียนจบชั้น ม.6 ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม จากนั้นจะเปิดให้สอบ ทั้งการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) การสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยจะใช้เวลาในการจัดสอบวิชาต่างๆ ประมาณ 6 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน หลังนักเรียนรู้คะแนนแล้ว จะเปิดรับสมัครเลือกสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเข้าเรียนได้ 4 อันดับ จากนั้นมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกเด็กตามลำดับคะแนน และแจ้งผลการคัดเลือกกลับมายังที่ส่วนกลางเพื่อเข้าสู่ระบบเคลียร์เฮาส์ แต่หากไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ก็มีโอกาสยื่นสมัครสอบในรอบ 2

เนื่องจากระบบเคลียร์เฮาส์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนยื่นสมัครได้ถึง 2 รอบ...

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ระบบระบบเคลียร์เฮาส์นี้ มีผลวิจัยรองรับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย!!

ทั้ง "นพ.กำจร ตันติเกียรติ" ปลัด ศษ. เปิดเผยเรื่องนี้ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ ศษ. เปลี่ยนไปใช้ระบบเคลียร์เฮาส์ เพราะแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยแย่งกันเปิดสอบรับตรง ลดการวิ่งรอกสอบ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง



ที่สำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาระหว่างคนรวย และคนจน

อย่างอดีตผู้บริหาร สกอ., ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น “นายภาวิช ทองโรจน์” อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอดีตประธาน ทปอ., นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรองประธาน ทปอ., นายสมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, น.ส.พีรญา ภูศรีศศิไกร นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ในฐานะประธานสภานักเรียนระดับประเทศ 2559 และผู้ปกครองบางกลุ่ม ก็เห็นด้วยกับระบบเคลียร์เฮาส์

แต่ยังมีข้อกังวลมากมาย อาทิ ถ้าองค์ประกอบในการคัดเลือกไม่มี GPAX จะทำให้เด็กไม่สนใจเรียนในห้อง และมุ่งกวาดวิชามากขึ้น จะยิ่งเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก การสอบ GAT และ PAT เดิมสอบได้ 2 ครั้งต่อปี แต่ระบบใหม่เหลือเพียงครั้งเดียว อาจทำเด็ก

เครียด หรือข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะมีข้อผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาก็หรือไม่ เป็นต้น

ขณะที่ นายอดิสร นาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และผู้บริหาร มรภ. บางส่วน ไม่เห็นด้วยที่จะบังคับให้ มรภ. ใช้ระบบเคลียร์เฮาส์ แต่ควรเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาได้เองตามปรัชญา หรือผู้ปกครองกลุ่มที่มีฐานะทางสังคม ก็มองว่าเป็นการตัดโอกาสเด็กในการสอบได้หลายครั้ง ทำให้เสียโอกาส และทำให้เด็กเครียดมากขึ้น

อ ่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลคือระบบเคลียร์เฮาส์อาจไม่ยั่งยืน แม้จะเป็นระบบคัดเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากไม่ได้ออกเป็นกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม เมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีในอนาคต นโยบายก็อาจเปลี่ยน ที่สำคัญ สมาชิกทปอ. ซึ่งร่วมผลักดันแนวทางดังกล่าว อาจออกนอกกรอบนี้ และหันไปปรับตรงหรือโควต้าอีก อีกทั้ง มรภ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยเอกชน อาจไม่รับนโยบายนี้ได้ ซึ่งก็จะทำให้นโยบายนี้ไม่ได้ผล 100% และผู้ปกครองบางกลุ่มอาจไม่พอใจและออกมาต่อต้าน

ล่าสุด พล.อ.ดาว์พงษ์ ออกมาไขข้อกังวลในเรื่องเหล่านี้ โดยสนับสนุนให้มี GPAX และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนและเตรียมเชิญ มรภ. และ มทร. มาหารือร่วมกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอาจออกเป็น “กฎกระทรวง” หรือ “มติ ครม.” ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม

ก็ต้องรอดูว่าระบบ “เคลียร์เฮาส์” จะใช้ตัดหลังมหาวิทยาลัยที่เข้ารับตรงได้หรือไม่ หรือกลายเป็น “หนีเสือปะจระเข้” อีกครั้ง!! ●